



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 314

ngày 8 tháng 7 năm 2001

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Sáng Suốt

*Quân bình tự đạt trí phân minh
Thực hiện qui nguyên rõ tiến trình
Chung lo giải nạn không ly loạn
Qui nguyên giếng mối hiểu chơn tình*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 06/05/01 đến 12/05/01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Chúng sanh phải tiến hóa theo sự kích động của thiên cơ tại sao?
- 2) Phần hồn hướng thượng là hướng làm sao?
- 3) Ánh sáng bao trùm bộ đầu do đâu mà có?
- 4) Căn bản đạo đức nằm ở đâu?
- 5) Nguyên khí thanh giải từ đâu?
- 6) Sự thiếu thốn do đâu phát khởi?
- 7) Thương tình giúp đỡ lẫn nhau tại sao?

<p>1) Montréal, 06-05-2001 6 : 35 AM <i>Hỏi : Chúng sanh phải tiến hóa theo sự kích động của thiên cơ tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thưa chúng sanh đang chung sống theo nguyên khí của Trời Đất phải sống với sự kích động của nguyên khí của Trời Đất</p> <p>Kệ : <i>Nguyên linh kích động tiến thân tùy Giải quyết trận đồ tự giác suy Tiến triển chính mình qui hội tốt Trời ban tình đẹp tiến thân tùy</i></p>	<p>2) Montréal, 07-05-2001 4 : 55 AM <i>Hỏi : Phần hồn hướng thượng là hướng làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thưa phần hồn phải có hướng đi tức là hướng thượng</p> <p>Kệ : <i>Phần hồn hướng thượng tự đi cao Tự do phát triển tự thân vào Đường đi vô tận qui đường đạo Tiến hóa thâm sâu tự bước vào</i></p>
<p>3) Montréal, 08-05-2001 3 : 15 AM <i>Hỏi : Ánh sáng bao trùm bộ đầu do đâu mà có?</i></p> <p>Đáp : Thưa ánh sáng bao trùm bộ đầu do sự dày công tu tiến của hành giả</p> <p>Kệ : <i>Trí sáng tâm minh triển bộ đầu Tâm tu thanh tịnh hiểu đuôi đầu Thông minh sáng suốt qui thanh tịnh Thức giác minh tâm rất nhiệm màu</i></p>	<p>4) Montréal, 09-05-2001 6 : 25 AM <i>Hỏi : Căn bản đạo đức nằm ở đâu?</i></p> <p>Đáp : Thưa căn bản đạo đức nằm ở nội tâm của mọi người</p> <p>Kệ : <i>Gốc gác quân bình tại thế nhân Tóm thâu nguyên lý cùng Trời Đất Giải mê phá chấp giải phân lần Tâm đạo cao siêu tự xét phân</i></p>
<p>5) Montréal, 10-05-2001 4 : 35 AM <i>Hỏi : Nguyên khí thanh giải từ đâu?</i></p> <p>Đáp : Thưa nguyên khí thanh giải từ thanh tịnh giới</p> <p>Kệ : <i>Xuất phát khai thông thanh tịnh giới Qui nguyên giếng mỗi tự xa rời Khai thông trí tuệ mình đạo pháp Thanh thanh diệu diệu chuyển nơi nơi</i></p>	<p>6) Montréal, 11-05-2001 4 : 45 AM <i>Hỏi : Sự thiếu thốn do đâu phát khởi?</i></p> <p>Đáp : Thưa sự thiếu thốn do sự tham lam phát khởi</p> <p>Kệ : <i>Sợ nghèo gợi ý tham lam động Động loạn triền miên rất bận lòng Khó khổ bao lần không đạt được Tham lam bày biểu chẳng thành công</i></p>
<p>7) Montréal, 12-05-2001 4 : 05 AM <i>Hỏi : Thương tình giúp đỡ lẫn nhau tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thưa duyên nghiệp đã qui định bởi Trời Đất</p> <p>Kệ : <i>Lầm lẫn tiến khó tu tịnh động Thực hành trong cảnh mông lung tròn Lập trường không có gieo thêm động Khó khổ chính mình khó ước mong</i></p>	

THƯ TỪ LAI VÃNG

Ngày 17/11/2000

Kính thưa Thầy,

Con tên là LHK, 31 tuổi, ở tại H, NS, Canada. Con đã thực hành thiền được 9 tháng. Nơi con ở không có thiền đường, cũng chẳng có bạn đạo xung quanh để trao đổi kinh nghiệm trên đường tu học, Nay con có điều thắc mắc, xin phép Thầy giảng giải cho con thêm.

Hơn một tháng nay, mỗi lần công phu xong nằm xuống thở chiếu minh, hai hàm răng con cứ bị đánh vào nhau nghe lụp cụp mà con không có cách nào kềm lại được.

Con xin cảm ơn Thầy Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh để sống mãi với chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật.

Con,

HK

Ngày 18/11/2000

H K,

Thầy vui nhận được điện thư của con đề ngày 17/11/2000, được biết khi con thiền xong nằm xuống thở chiếu minh, hai hàm răng lụp cụp mà con không kềm lại được, đó là chứng minh trực tiếp đang chuyển chạy toàn thân. Con nên cố gắng tiếp tục một thời gian thì sẽ hết.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Vĩ Kiên

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

Vào ngày 10 tháng 6 năm 2001 vừa qua, với sự hiện diện của 37 bạn đạo hội viên tại T/Đ San Jose lưu động, ban chấp hành nhiệm kỳ 2001-2003 của Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California đã được bầu ra như sau:

Hội trưởng: Nguyễn Xuân Mai

Phó hội trưởng: Nguyễn Như Hoàng

Tổng thư ký: Vũ Tuyết Tiên

Thủ Quỹ: Võ Hồng Tâm

Kính thư,

HAHVVC

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

Đời đang vui quá , tại sao phải tu thiền?

Đời đang vui, do đâu có sự vui? Do sự quân bình của cơ thể mới kêu bằng vui. Mà nếu chúng ta là người bệnh hoạn hồng có vui. Vậy tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí này là để lập lại trật tự của chính mình càng quân bình hơn, càng khỏe mạnh hơn thì niềm vui chúng ta sẽ gia tăng, thật sự vui hơn.

Muốn tu thiền, nhưng còn nhiều việc phải lo, như: gia đình bị chia cắt mỗi người một nơi, chuyện làm ăn và rất nhiều chuyện khác phải lo, làm sao yên tâm mà tu thiền được?

Lo là lo chuyện bên ngoài, còn cái lo chánh thức là cái tâm chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng sống với cái tâm, mà chúng ta có cơ hội lập lại trật tự cho chơn tâm của chúng ta là cái điều đáng lo phải lo trước, thì nhiên hậu mọi việc chúng ta giải quyết dễ dãi, dễ dãi trong trật tự thanh tịnh.

Tu thiền có gì trở ngại cho gia đình vợ con hay cha mẹ không?

Tu thiền là lập lại trật tự cho chính mình và đem lại sự an vui cho gia đình. Cái thứ nhất là không có bệnh hoạn, không có lệ thuộc ngoại cảnh, đó là niềm vui cho gia đình. Nhưng trước khi, ở đời này có nhiều cái pháp đã làm cho gia đình người ta bất ổn. Cho nên phải bàn bạc trước khi hành pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, chứ không phải tu không phát triển. Tu cái này là phát triển trở lại quân bình, thanh tịnh và sáng suốt thêm ngay trong gia cang của chúng ta, có vợ có chồng, có anh em bà con vui hợp trong thanh tịnh tràn đầy thương yêu và nhịn nhục.

Tu thiền tới gia đoạn nào mới có thể dẹp bỏ tự ái, nhịn nhục mọi người và tha thứ với mọi người?

Tu thực hành Pháp lý vô Vi trong ba năm thấy được cái tánh xấu của mình, mình mới dẹp được tự ái. Cái tánh xấu, nóng tánh đủ chuyện, chúng ta nắm nó được chúng ta mới giải nó. Bởi vì trong cái cơ cấu, cái xã hội tự do thấy có chỗ nào biến loạn, nhà nước mới chú ý và sửa đổi nơi đó. Thì cái tánh chúng ta mà xấu, chúng ta chú ý sửa đổi nó sẽ tốt, gia cang sẽ yên, tức là trong cái tiểu thiên địa tâm thức của chúng ta càng ngày càng yên.

THƠ

Thánh Ca	Thiền Ca Vô Vi
<p style="text-align: center;"> <i>Suối nhạc Thiền Ca mãi dững hành</i> THI THƠ – BÉ TÁM diễn duyên lành <i>Lời thơ tiếng nhạc nâng hồn vía</i> <i>Bay bổng Anh tôi sống chung thiền</i> <i>Tự cứu tâm linh ai khổ quá</i> <i>Duyên lành tận độ ban vui nhanh</i> <i>Ông Hoàng âm nhạc Hoàng Thi Thơ</i> <i>Đức Phật Vô Kiên vui dững hành</i> </p> <p style="text-align: center;"> Năm Thành (T/D Cũ Chi – 14/4/01) </p>	<p style="text-align: center;"> <i>Thiền ca suối nhạc mãi lưu hành</i> <i>Chảy giữa dòng đời phân trước thanh</i> <i>Dụng ý Vô Kiên truyền đạo pháp</i> <i>Thi Thơ phổ nhạc độ quần sanh</i> <i>Trong Đời có đạo, đời an lạc</i> <i>Trong đạo có đời, đạo tiến nhanh</i> <i>Ca hát vui hòa cùng nhắc nhở</i> <i>Thiền Ca điu tiến những tâm thành</i> </p> <p style="text-align: center;"> Thiền Tâm (T/Đ Phú Nhuận – 22/4/01) </p>

Thông Báo của UBTC Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2001

- Đại hội năm nay hiện đã có 650 người ghi danh và chúng tôi sẽ lần lượt gửi cẩm nang cùng chi tiết ghi danh đến quý bạn đạo vào đầu tháng 8 tới . Khi nhận được xin kiểm soát lại và thông báo ngay cho chúng tôi được biết nếu có sơ sót
- Hiện nay vé máy bay (Continental, United Airline, US Air ...) đi trong nội địa Hoa Kỳ đang có giá rẻ vậy quý bạn đạo liên lạc mua vé cho có giá tốt
- Khi có chuyến bay xin thông báo cho ban tổ chức càng sớm càng tốt

Xin cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo
UBTC ĐH

=====